

HỘI ÁI HỮU LA SAN

P.O.Box 453, Springfield, VA 22150-0453

Tel. 703-922-9197

E-mail: laawdc@yahoo.com

GIẢI PHỤNG SỰ "CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG ĐỜI"



Nhằm khuyến khích các thanh niên, sinh viên Việt Nam hăng hái dẫn thân phụng sự xã hội, tham gia các phong trào, đoàn thể phục vụ cộng đồng, song song và bổ túc cho Chương Trình Khuyến Học La San, Giải thưởng Phụng Sự với tên là "Chiếu Sáng Đường Đời" sẽ được Hội Ái Hữu La San thực hiện cho niên khóa 2010-2011.

ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ

- Các thanh niên dưới 25 tuổi, là sinh viên đại học, hoặc thành viên tổ chức, hội đoàn, nghiệp đoàn thương mại, lao động hay sinh hoạt độc lập, đã tích cực tham gia công tác tình nguyện giúp ích cho cộng đồng hoặc xã hội đều có thể được đề cử.
- Công tác phục vụ cộng đồng được nêu lên phải hoàn toàn mang lợi ích đến cho tha nhân hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết một vấn đề xã hội cụ thể.
- Hoạt động được đề cử phải kéo dài ít nhất 12 tháng, với những sinh hoạt nổi bật trong 12 tháng đó.

TIÊU CHUẨN

Thành tích - Ứng viên phải có những thành tích thực sự qua các hoạt động tình nguyện.

Nhu cầu cộng đồng - Hoạt động tình nguyện cộng đồng phải nhắm vào các nhu cầu nhân bản, giáo dục, môi sinh hoặc an toàn công cộng.

Tính chất tân tạo - Hoạt động qua những phương thức tân kỳ, độc đáo nhằm giải quyết các vấn đề được quan tâm trong xã hội.

Tính chất tác động tinh thần - Hoạt động của ứng viên phải tạo cơ hội để huy động thêm những người tình nguyện khác.

Kết quả vẫn còn tồn tại - Thành tích phục vụ cộng đồng phải có tính cách thực tế và còn tồn tại, thay vì chỉ có giá trị trong một lần, ngoại trừ trường hợp thành tích thật xuất sắc để giải quyết những vấn đề ngắn hạn.

THỦ TỤC ĐỀ CỬ

Điền "**Mẫu Đề Cử**" có kèm theo lời giới thiệu về hoạt động của ứng viên và các tài liệu chứng minh nếu có.

(A) Mẫu Đề Cử

Mục I: Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail của ứng viên và tên của đoàn thể mà ứng viên là thành viên

Mục II: Nêu rõ loại Phần Thưởng : Nhu cầu nhân bản, Giáo dục, Môi sinh, An toàn công cộng

Ứng viên có thể đã tham gia nhiều lãnh vực, nhưng xin chỉ chọn một loại nào thấy thích hợp nhất mà thôi.

Mục III: Xác nhận sinh hoạt: Các ứng viên cần nêu tên và điện thoại liên lạc của hai người biết rõ ứng viên và sẵn lòng thảo luận với đại diện Hội về thành tích tình nguyện được nêu ra.

Mục IV: Mô tả ngắn gọn hoạt động phục vụ của ứng viên.

Mục V: Tên, địa chỉ, số điện thoại, và chữ ký của người đề cử. Nếu được, xin cho biết danh xưng và tổ chức của người đề cử.

(B) Lời giới thiệu hoặc đề cử

Xin kèm bản giới thiệu hoặc đề cử trình bày hoạt động cộng đồng của ứng viên, nêu lên rõ ràng các vấn đề xã hội quan trọng của cộng đồng đã được thực hiện như thế nào. Vì sự chấm điểm được dựa vào các tiêu chuẩn đề ra, xin dùng các tiêu chuẩn này để giới thiệu. Kể những kết quả chi tiết mà hoạt động này mang đến và trong thời gian nào. Nếu ứng viên có nhận trợ cấp hoặc lương bổng cho một phần hoặc toàn bộ các hoạt động này, xin cho biết hình thức hoặc con số.

Ứng viên thuộc diện doanh nghiệp hoặc nghiệp đoàn xin ghi dữ kiện này trong lời giới thiệu.

(C) Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm không được quá 10 trang cho cả hai mặt, gồm có: thư từ, chứng nhận, trích dẫn, bản tin v.v. và dùng khổ giấy 8-1/2" x 11" cho mọi tài liệu. Các tài liệu này, dựa trên căn bản tự nguyện, sẽ không được hoàn trả.

Thời hạn đề cử: Từ nay cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2011 là hạn chót

Địa chỉ nhận hồ sơ:

LASALLIAN ALUMNI ASSOCIATION

P.O. BOX 453

SPRINGFIELD, VA 22150-0453

Tel. 703-922-9197 hoặc email: laawdc@yahoo.com